

Ca Hiệp Lễ

Thánh Cả Giu-se

Lời ca trong Sách Lễ (Mt 25, 21): Khá khen thay, hỡi bậc tôi trung tài giỏi,
Vào đây chung hưởng niềm hoan lạc với chủ nhân.

Lời ca: Ý tưởng lấy từ bài 'Te Joseph celebrent agmina caelitum
Te cuncti resonent christiadum chori, etc.

Nihil Obstat: Lm An-rê Đỗ Xuân Quế Imprimatur: Gm Louis Phạm Văn Năm

Trần Văn Huyền

Andante

ĐK. *mf* Mừng kính thánh Giu - se, cơ binh Thiên

sempre pp

quốc rập ràng ca hát khúc nhạc chúc mừng. *f* Mừng

kính thánh Giu se, muôn muôn ca

đoàn trên nơi dương trần *rall.* chung tiếng mừng khen.

ĐK. 3 BÈ

Andante

f Mừng kính thánh Giu - se, cơ binh Thiên
(ca đoàn Thiên

Kính mừng thánh Giu - se, cơ binh Thiên

quốc rập rập ca hát khúc nhạc chúc mừng. Mừng
(quốc)

Thần hát lên rập rập một bài ca khen. Kính

kính thánh Giu - se, muôn muôn ca
mừng thánh Giu - se, muôn muôn ca

rall.

đoàn trên nơi dương trần chung tiếng mừng
(trên nơi dương thế hợp tiếng ca

đoàn trên nơi dương thế chung tiếng hát mừng.
khen. khen)



PK. 1. *mf* Người được liên kết cùng Đức Nữ Trinh bằng
2. Người được điểm phúc bông Chúa trên tay, bông
3. Người lành khi đã lia cõi thế gian, được
4. Đây người tôi tớ của Chúa Chí Tôn thật



cuộc hôn nhân thanh khiết. *f* Người được liên
Hài Nhi con Thiên Chúa. Và rồi đem
nhìn dung nhan Thiên Chúa. Người lành khi
là thanh liêm công chính, Đây người tôi



kết cùng Đức Nữ Trinh bằng cuộc hôn nhân tinh
Chúa vội vã trốn đi về miền xa xưa Ai -
đã lia cõi thế gian, được vào vinh quang quê
tớ của Chúa Chí Tôn thật là khôn ngoan trung



tuyên. *mf* Khi thấy bạn mình mang thai
Cập trời. Khi Chúa ở lại Gia - Liêm
thành, Nhưng thánh nhân được ơn ban
Người hãy đi vào nơi đây



tâm trí Người thật áy náy, *f* nhưng kìa thiên
tâm trí Người thật không yên, nhưng niềm vui
khi sống ngay tại dương gian đã được chiêm
hưởng phúc thanh nhàn mãi mãi, vui cùng Thiên



sứ hiện đến cho thánh nhân được an lòng.
đã lại đến khi thấy Chúa ở trong đền.
ngưỡng Thiên Chúa nơi chính Con Một của Ngài.
Chúa hằng sống muôn kiếp muôn đời không cùng.